



ศึกฟุตบอลไทยลีกนัด24 กรมทางหลวงรับพีทีที บลูเวย์

ศึก กเออีเอส ฟุตบอล ไทยลีก 2018 นัดที่ 24 บิ๊กแมตช์ วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.61 กรมทางหลวงที่ไม่แพ้ใครมา 10 นัด รับมือเจ้าฝูง พีทีที บลูเวย์ ชลบุรี ที่ต้องการ 3 แต้มเพื่อป้องกันแชมป์ ขณะที่ราชธานี พบ แคมป์ เฟซี ที่หวัง 3 แต้มหนีโซนตกชั้น และศรีสะเกษเปิดบ้านรับมือรองเจ้าฝูง "การทำเรือ"

วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค.2561

กรมทางหลวง-พีทีที บลูเวย์ ชลบุรี

ที่สนามเทศบาลตำบลปลายบาง จ.นนทบุรี เวลา 14.00 น. เป็นเกมบิ๊กแมตช์ระหว่าง กรมทางหลวง จะเปิดบ้านรับการมาเยือน พีทีที บลูเวย์ ชลบุรี เจ้าถิ่นอยู่อันดับ 5 มี 43 คะแนนที่ไม่แพ้มา 10 เกมติดต่อกัน สำหรับเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องการทำอันดับขึ้นไปอยู่หัวตาราง และจะเล่นอย่างเต็มที่แน่นอน โดยความพร้อมตัวผู้เล่นจะไม่มีชื่อของอดิราช สิทธิศักดิ์ และสุทธิพร กัดดีเจริญ ที่ติดโทษแบน ส่วนรายอื่นๆ อยู่กันครบ นำโดย 2 แข็งดาวซัลโวของทีมอย่างที สุศิริ ที่ยิงไปแล้ว 18 ประตู และกัปตันทีมตัวความหวัง เกียรติยศ แฉล้มเขตร ที่ยิงไปแล้ว 19 ประตู และผู้รักษาประตูที่กำลังท็อปฟอร์มอย่าง ภาศิยะ จันทร์แถม ลงเฝ้าเสา

ฝั่งทีมเยือน พีทีที บลูเวย์ ชลบุรี ทีมเจ้าฝูง มี 57 คะแนน เกมนี้ "โค้ชหมี่" รัชภัทร สายเนตรงาม ยอมรับว่าทีมตอนนี้ต้องเจอกับสถานการณ์กดดันหลังไม่ได้ 3 แต้มในบ้านในเกมล่าสุด ซึ่งเกมนี้จะได้พลาดไม่ได้หากจะป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้ ผู้เล่น 5 คนแรกพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุด ศทาวุธ หาญคำภา ลงเฝ้าเสา, ซาป้า, จิรวัดณ์ สอนวิเชียร, กฤษดา วงษ์แก้ว และศุภวุฒิ เดือนกลาง

ผลงานการพบกันในเกมแรก พีทีที บลูเวย์ ชลบุรี เอาชนะ กรมทางหลวง 6-3

ราชธานี-แคมป์ เฟซี

ที่สนามภูติอนันต์ บางนา เกมระหว่าง ราชธานี เปิดบ้านพบ แคมป์ เฟซี เจ้าบ้านอยู่อันดับ 10 ของตาราง มี 23 คะแนน ทาง "โค้ชพงษ์" สุรพงษ์ ทมพา ยอมรับว่าสถานการณ์ของทีมยังไม่ปลอดภัย สำหรับการหนีตกชั้น ส่วนสภาพความพร้อมของทีมถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบน นำทัพโดยกัปตันทีมตัวเก่ง



เจษฎา ชูเดช หมึกกำลังแข่งตัวหลัก อิทธิชา ประพาพันธ์, วิษุณะ เปี่ยมสวัสดิ์ และปิยณัฐ นุสยา ทีมเยือน แคมป์ เฟซี ทีมอันดับ 13 มี 20 คะแนน ล่าสุดเปิดบ้านเสมอสุราษฎร์ธานี 1-1 เกมนี้ทาง "โค้ชเอ" วิรุทธ ทวีกัน เฮดโค้ชของทีม

ทำงานอย่างหนัก และพยายามปลุกใจทุกคนให้ลุกขึ้นสู้อย่างเต็มที่ มีเท่าไรต้องใส่ให้หมด ซึ่งแน่นอนมันจะเป็นเกมชี้ชะตาในอีก 2 เกมข้างหน้า ส่วนสภาพของทีมตอนนี้ถือว่ามีความพร้อมมาก ไม่มีทั้งผู้เล่นบาดเจ็บและติดโทษแบน และจะได้ตัวหลักอย่าง นพตล โคนเพิ่มทรัพย์ ที่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมด้วย

ผลงานการพบกันในเกมแรก แคมป์ เฟซี

เสมอ ราชธานี 1-1

ศรีสะเกษ-การทำเรือ เอสเอ็ม

ที่สนามอาคารศูนย์กีฬาในร่มสิรินธรราชวิทยาลัย ศรีสะเกษ ทีมอันดับ 9 มี 24 คะแนน เปิดบ้านรับ การทำเรือ เอสเอ็ม รองเจ้าฝูง มี 56 คะแนน เกมนี้ทาง "โค้ชแอน" สิบพงษ์ วงษ์สุวรรณ มั่นใจในศักยภาพของทีมสำหรับการเล่นในบ้านว่าจะสามารถเก็บแต้มได้ ส่วนความพร้อมตัวผู้เล่นจะยังไม่มีชื่อของ วัชรินทร์ นมัสการ ที่โดนแบน 2 แมตช์ ส่วนตัวอื่นๆ พร้อมกลับมาลงสนามในสภาพสมบูรณ์ ทั้งอนุชา ทอมเสน และอภิศักดิ์ พันธุ์ดี โดยเกมนี้ยังนำทัพโดย 2 แข็งบราซิล รามอน ปาเบา และคริสเตียน